

รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๒๒๙-๗/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชลาทิศน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

ผู้มาประชุม

๑	ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธาน
๒	ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	
๓	ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๔	ศาสตราจารย์สำเร็จ จักรใจ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๕	ศาสตราจารย์อลงกลต แทนอมทอง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๖	รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ธรรมรัตน์วาลิก	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๗	นายชุมพล เทียงธรรม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๘	นายนิพนธ์ ภิญโญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๙	นายพนธ์ภูษิต หุตะเจริญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๐	นายสาธิต พุทธชัยยงค์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๑	นายชยานนท์ กฤตยาเขวง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๒	นายธีรพงศ์ เจริญกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๓	นายสลิล โตทับเที่ยง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๔	นายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๕	นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๖	ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธีรสุร	กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย	
๑๗	อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ	
๑๘	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช)	
๑๙	ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมนี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง)	
๒๐	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดี)	
๒๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยันต์ ปัญญาวุธ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ)	

๒๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
๒๓	อาจารย์ภาณุมาศ สุขบางคำ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ)
๒๔	อาจารย์ประทีป ทิพย์ประชา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๕	อาจารย์อรุณรักษ์ ตันพานิช	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ สุขเสน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกิจ ผินรับ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๘	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์ ชีช้าง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๙	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขจร ไชยรัตน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๓๐	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลิ่น	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓๑	นางดรุณี ลีนิน	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓๒	นางสฤณธรณ์ หมัดหมั่น	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์	รองอธิการบดี
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงศ์ สังขวาสี	รองอธิการบดี
๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม	รองอธิการบดี
๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง	รองอธิการบดี
๕	นางสาวนิภาวรรณ นิมดวง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๖	นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณณะ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๗	นางสาวศิริวรรณ ทิพรรัตน์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๘	นายภาณุวัฒน์ หนูนคง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๙	นายฟูเกียรติ อมรทรัพย์	ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
๑๐	นายเฉลิมพล นกน้อย	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
๑๑	นายภควัต จันทรรัตน์	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
๑๒	นายสิทธิพงศ์ ธรรมโชติง	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
๑๓	นายทักษิณ จินสุกแสง	ช่างเทคนิค

ผู้เข้าร่วมชี้แจง

๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนู่น้อย	รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒	นางนุจรี โปฏกรัตน์	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
๓	นางสาววันเพ็ญ จิตตพงศ์	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์

๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ ใหม่ดั่ง	ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
๒	อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม	ผู้ช่วยอธิการบดี
๓	อาจารย์ลมุล เกยรินทร์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๔	รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์ โอมณี	คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาภรณ์ อรมุต	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์	คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
๘	อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์	คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
๙	อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการจัดการ
๑๐	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๑	อาจารย์สถาพร ขุนเพชร	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๑๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค อุ้นแก้ว	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๓	รองศาสตราจารย์วรพงศ์ บุญช่วยแทน	ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด เทคโนโลยี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม ประธานได้เปิดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๒๒๙ - ๗/๒๕๖๖ โดยดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

๑.๒.๑ การดูแลนักศึกษาในการแสดงออกทางการเมือง

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ปัจจุบันสถานการณ์การเมืองไทยกำลังประสบปัญหา มีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องทางการเมืองของกลุ่มต่าง ๆ ในบางมหาวิทยาลัยมีการจัดชุมนุมปราศรัย ฉะนั้น ในเรื่องนี้ มหาวิทยาลัยฯ ต้องระมัดระวังภาวะทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษา อย่างไรก็ตามเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของส่วนรวม การจะมีความเห็นทางการเมืองย่อมมีได้ เห็นต่างได้ แต่ว่าควรแสดงออกในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม คณาจารย์ทั้งหลายจึงควรสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษา เพราะในปัจจุบันสื่อ Social เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง หากตามไม่ทัน ก็จะเป็นปัญหา และยังมีบางแอปพลิเคชันที่ทำให้เกิดการล้างสมองขึ้นมาได้ มหาวิทยาลัยฯ จึงควรตระหนักเป็นอย่างยิ่งในเรื่องเหล่านี้

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๒.๒ การประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า จากการเข้าร่วมประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นั้น การประชุมฯ ในครั้งนี้ มีการเลือกประธานที่ประชุมใหม่ เนื่องจากนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมได้ขอลาออก ที่ประชุมฯ จึงได้พิจารณาเลือกพลเอกจรัส กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นประธาน และในการประชุมฯ มีเรื่องที่น่าสนใจ คือเรื่องที่มาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “Thai-German TVET Conference on Research Cooperation in Southeast Asia” ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ Technische Universität Dortmund มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สมาคมระดับภูมิภาคด้านอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษาในเอเชีย พร้อมด้วยพันธมิตรหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้การดำเนินโครงการวิจัย ProWoThai (Progressing Work-based Learning of TVET Systems in Thailand) ซึ่งเป็นโครงการวิจัยร่วมระหว่างประเทศไทย มาเลเซีย และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ โดยกิจกรรมเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิด Work-based Learning ทั้งแนวคิดปัจจุบันและที่พัฒนาขึ้นใหม่ที่มีการใช้อยู่ในประเทศไทย ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและเยอรมนี การพัฒนาระบบอาชีวศึกษาในประเทศไทยใช้แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งมุมมองการวิจัยต่อตลาดแรงงานด้านการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลและพลังงานสีเขียว ซึ่งงานดังกล่าวเปิดให้ลงทะเบียนฟรี ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงควรส่งบุคลากรเข้าร่วมงาน โดยเฉพาะวิทยาลัยรัตภูมิ ซึ่งมีการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งงานดังกล่าวจะเกี่ยวกับเรื่อง ปวส. โดยตรง และงานนี้จะเป็นงานระดับนานาชาติ มีเครือข่ายกับประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซียด้วย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ เอง ก็มีความร่วมมืออยู่ ถ้าได้แลกเปลี่ยนด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับด้านอาชีวศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย หรือประเทศมาเลเซียได้ ก็จะเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างยิ่ง

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๒ เรื่องที่อธิการบดีแจ้ง

๑.๒.๑ รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ เปิด VTR ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ทางด้านการศึกษา ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

- เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) ทางวิชาการ ในการพัฒนาเมืองทุ่งสง และพิธีเปิดตัวหนังสือในอำเภอู่ทุ่งสง โดยมีนายถิรนาท เอสระนาชาตัง นายอำเภอู่ทุ่งสง นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันในการส่งเสริมด้านการพัฒนาทางวิชาการ บุคลากรร่วมผลิตหลักสูตรการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การศึกษาวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำตรัง เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอู่ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ (สัจจร) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูไฮดี สนิ ผู้ช่วยคณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ (สัจจร) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ณ โรงแรมซี.เอส. ปัตตานี และได้นำเสนอวาระ “ความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนระหว่าง มทร.ศรีวิชัย กับสภาอุตสาหกรรมภาคใต้” ซึ่งคุณเกรียงไกร เถียรนุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นชอบ และมอบหมายให้หารือ รายละเอียดความร่วมมือกับ FTI Academy ของสภาอุตสาหกรรม และลงนามความร่วมมือกันตามลำดับต่อไป

- นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สร้างนวัตกรรมเครื่องนับลูกกอล์ฟ ด้วยระบบ AI ช่วยเหลือเกษตรกรผู้จำหน่าย และผู้เลี้ยงกึ่ง แทนการนับด้วยแรงงานคน มีความแม่นยำสูง เป็นการช่วยเกษตรกรผู้จำหน่าย และผู้เลี้ยงกึ่ง โดยปกติในการ จำหน่ายซื้อขายหรือแจกจ่ายพันธุ์กอล์ฟจะใช้วิธีในการนับจำนวนด้วยแรงงานคน ซึ่งนอกจากจะใช้เวลาานแล้วยังมี ความคลาดเคลื่อนสูง ด้วยวิธีแก้ปัญหาของผู้จำหน่ายพันธุ์ลูกกอล์ฟ ก็จะใช้วิธีการใส่ให้เกินจำนวนจากที่ผู้ซื้อสั่งประมาณ ๒๐-๓๐% จากนั้น ผู้สั่งซื้อก็ต้องมีการสุ่มตัวอย่างขึ้นมาเพื่อนับอีกครั้งตรวจสอบว่าได้รับลูกสัตว์น้ำครบหรือไม่ หรือบางครั้งอาจจะไม่ได้ทำการนับ แต่จะนำไปเลี้ยงเลย อาจารย์ภูมินทร์ อินทร์แป้น หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรม คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร อาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวว่า ผลงานชิ้นนี้ของนักศึกษาเป็นการนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ สร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรหรือผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อยได้ โดยการนับจำนวนลูกกอล์ฟเพื่อนำไปเลี้ยง หรือขายต่อกีฬา ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงของทั้งสองกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการคิดคำนวณเรื่องปัจจัยต่าง ๆ ต้นทุน หรือ แม้กระทั่งการให้อาหาร ความหนาแน่นของลูกกอล์ฟ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเลี้ยง สำหรับเครื่องนับลูกกอล์ฟ ด้วย ระบบ AI ตัวนี้ สามารถพัฒนาระบบให้ใช้ได้กับสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ ได้อีกด้วย

- เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ชันแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ โครงการ “อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ให้แก่เทศบาลตำบลทุ่งยาว โดยได้บรรยายความรู้หัวข้อ เกี่ยวกับ ประเภทของพลังงาน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน การประหยัด พลังงานเครื่องใช้ไฟฟ้า ความปลอดภัยจากไฟฟ้า และการคิดอัตราค่าไฟฟ้า เป็นต้น ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ กำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ ภาคใต้ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตร Non Degree ร่วมกับ เครือข่ายต่างประเทศ The Collaborating of an International Non Degree Training Course ร่วมกับ Universiti Malaysia Perlis โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดยอาจารย์ลมูล เกยรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้มีการเสวนาในหัวข้อ “การ จัดทำหลักสูตร Non degree เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรม” ณ ห้องประชุมซีวิว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

- มหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ

๑. นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย กว่า ๓ รางวัล ในการเข้าร่วมการแข่งขัน Pitching โครงการ The Metaverse โลกเสมือนจริงที่กลายเป็นโลกสมจริง (Merge Reality Become Reality) โดยมีทีมจากมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศจำนวน ๒๐ ทีม จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลดังนี้

- ทีม IT-FUN นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กว่ารางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท และเงินพัฒนาผลงานอีก ๕๐,๐๐๐ บาท

- ทีม ACE Architec หลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ วิทยาลัยรัตภูมิ กว่ารางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ยังได้รับค่าพัฒนาต่อยอดอีก ๕๐,๐๐๐ บาท

- นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท

๒. นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชนะการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ ในโครงการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ AIS x Rajamangala University of Technology Srivijaya หัวข้อ “เลิกเที่ยวทิพย์ แล้วไปทริปทั่วไทย” ซึ่งจัดโดย บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด

๓. นายภาคภูมิ ศรีจันทร์เพชร นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชาอุตสาหกรรม อดิตนายกสโมสรณ์ศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “นักศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับอุดมศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

๔. ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านการสัมมนาวิชาการ กิจกรรม IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ ๒๒ ณ Syiah Kuala University เมืองบันดาร์อาเจ๊ะห์ ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีสมาชิกจาก ๓ ประเทศ คืออินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย จำนวน ๑๒ มหาวิทยาลัย กว่า ๔ รางวัล ดังนี้

- ด้านศิลปวัฒนธรรม ชนะเลิศรางวัล “The Best Favorite Team Performance”
- ด้านกีฬา ๑ เหรียญทองแดง จากกีฬาฟุตบอล
- ด้านสัมมนาวิชาการ ๑ เหรียญเงิน และ ๑ เหรียญทองแดง จากรายการ “The Best Mixed Group Presentation”

Group Presentation”

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๒.๒ รายงานสรุปจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการช่วยวิทยุหัวใจเปี่ยม รองอธิการบดี รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบข้อมูลของการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีเป้าหมายในการรับนักศึกษา จำนวน ๔,๗๕๘ คน โดยแยกประเภทในการรับสมัครเป็นโควตาพิเศษ รับตรงอิสระ ปวช. ปวส. และ TCAS โดยการดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๖๖ นี้ มีนักศึกษาสมัครทั้งสิ้น ๒๒,๔๘๓ คน แบ่งตามประเภทต่าง ๆ มากที่สุดก็จะเป็นการรับสมัครโควตาพิเศษ ทั้งนี้มีนักศึกษายืนยันสิทธิ์ ชำระเงิน และรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว อยู่ที่ ๕,๗๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑๙.๘๘ ซึ่งเกินแผนรับ ตัวเลขก็จะมาจากในส่วนของโควตาพิเศษ และรับตรงอิสระ ปวช. ปวส. โดยข้อมูลแผนรับนักศึกษา ๔,๗๕๘ คน ตามพื้นที่ มีดังนี้

พื้นที่	เป้าหมายแผนรับ (คน)	จำนวนผู้สมัคร (คน)	รายงานตัว (คน)
สงขลา	๒,๖๐๐	๑๔,๘๘๑	๓,๙๖๑
ตรัง	๔๓๐	๑,๗๙๖	๒๗๕
วิทยาลัยรัตภูมิ	๔๒๐	๗๘๙	๒๒๖
นครศรีธรรมราช (ขนอม)	๒๑๐	๗๓๑	๑๔๓
นครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)	๑๙๘	๘๗๘	๑๒๕
นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)	๙๐๐	๓,๔๐๘	๙๗๔
รวม	๔,๗๕๘	๒๒,๔๘๓	๕,๗๐๔

โดยข้อมูลนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อแยกเป็นรายคณะ สรุปได้ดังนี้

ลำดับ ที่	คณะ/วิทยาลัย	แผนรับ (คน)	รายงานตัว (คน)	ร้อยละ
๑	คณะบริหารธุรกิจ	๑,๐๒๐	๑,๘๕๔	๑๘๑.๗๖
๒	คณะวิศวกรรมศาสตร์	๗๐๐	๑,๐๕๕	๑๕๐.๗๑
๓	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	๔๒๐	๕๙๓	๑๔๑.๑๙
๔	คณะศิลปศาสตร์	๔๕๐	๕๓๐	๑๑๗.๗๘
๕	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	๒๘๐	๓๓๔	๑๑๙.๒๙
๖	คณะเกษตรศาสตร์	๒๗๐	๒๖๓	๙๗.๔๑
๗	วิทยาลัยรัตภูมิ	๔๒๐	๒๒๖	๕๓.๘๑
๘	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	๑๕๐	๑๘๘	๑๒๕.๓๓
๙	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	๒๑๐	๑๔๓	๖๘.๑๐
๑๐	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	๑๒๐	๑๓๕	๑๑๒.๕๐
๑๑	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๒๑๐	๑๑๘	๕๖.๑๙
๑๒	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	๑๙๐	๘๖	๔๕.๒๖
๑๓	คณะสัตวแพทยศาสตร์	๗๘	๘๓	๑๐๖.๔๑
๑๔	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	๑๒๐	๕๔	๔๕.๐๐
๑๕	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	๑๒๐	๔๒	๓๕.๐๐
รวม		๔,๗๕๘	๕,๗๐๔	๑๑๙.๘๘

จากข้อมูลแผนรับนักศึกษาใหม่ ทั้งหมดมี ๑๓๐ แผนรับ รับเกินแผนได้ ๗๓ แผนรับ (ร้อยละ ๕๖.๑๕) ตามแผนรับ ๑๓ แผนรับ (ร้อยละ ๑๐.๐๐) น้อยกว่าแผนอยู่ ๑๘ แผนรับ (ร้อยละ ๑๓.๘๕) และมีน้อยกว่ากึ่งหนึ่งอยู่ ๒๖ แผนรับ (ร้อยละ ๒๐.๐๐)

ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้วางแผนกลยุทธ์ในเรื่องของการรับนักศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนกัน ซึ่งในปีที่ผ่านมา กลยุทธ์ทั้งหลายที่มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ ถ้าคณะสามารถที่จะดำเนินการ และเอาจริงเอาจังในเรื่องเหล่านี้ จำนวนนักศึกษาตามแผนรับก็ไม่น่าจะมีปัญหา จากข้อมูลจะเห็นว่าในบางคณะมีตัวเลขที่ยังไม่ถึงเป้าหมาย แต่หากคณะดำเนินการตามแผนรับจะต้องดำเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างแน่นอน ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ก็เปิดโอกาสให้คณะได้มีบทบาทมากขึ้นในเรื่องของการรับนักศึกษา ฉะนั้นในปีการศึกษาหน้า ก็คงจะดำเนินการในกลยุทธ์แบบเดิม แต่จะมีวิธีการปรับการดำเนินการ เพราะในปีการศึกษา ๒๕๖๖ จากข้อมูลพบว่าสื่อช่องทางการรับรู้ของนักศึกษา นั้น เป็นสื่อทาง Social หรือเป็นสื่อที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketing มากกว่า เพราะฉะนั้นแผนของมหาวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษาหน้า ก็จะตั้งทีมงานขึ้นมา ๒ ชุด เป็นทีม Keyman เรื่องของนัก IT และนักการตลาดเข้ามา อาจจะทำ Content ในเรื่องของ Social Media มากขึ้น และเน้นในเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์ให้มากขึ้น นำเอาวิธีการกลยุทธ์เหล่านี้มาใช้ในเรื่องของการรณรงค์ตั้งแต่ต้น ให้มีการรับรู้มากขึ้น มีการใช้แพลตฟอร์มเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากงบประมาณมีค่อนข้างจำกัด เพราะโดยส่วนใหญ่การรับรู้ของนักศึกษาจะมาจากสื่อ Social เป็นหลัก ฉะนั้น ก็จะมีนักประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นของคณะ และจะมีการจัด Workshop การทำ Content ลงไป เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แต่ละหลักสูตรลงไปตรงนี้ ทั้งหมดจะเป็นการดำเนินการในเชิงรุกของการใช้ Social ให้มากขึ้น เนื่องจากในแง่ของงบประมาณที่จำกัด ในเรื่องของการใช้สื่อ Social จะมีความหลากหลายมากขึ้น การใช้

การประชาสัมพันธ์แบบเดิมก็อาจจะลดลง เน้นเฉพาะกลุ่มเป้าหมายจริง ๆ เช่น โรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นจำนวนมาก อาจจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์แบบเดิม ซึ่งการวางแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยฯ ได้เตรียมการวางแผนและจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ นี้ เป็นต้นไป

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ในบางคณะที่รับนักศึกษาไม่ถึงเป้าหมาย ควรจะมีการบริหารจัดการแก้ปัญหาและปรับกลยุทธ์ในการดำเนินการ

๒. หน่วยงานที่รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เช่น วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งความจริงแล้ว เรื่องการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้ให้กับประเทศ แต่ว่าเหตุใดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว รับนักศึกษาได้เพียงร้อยละ ๔๕.๒๖ ส่วนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง รับนักศึกษาได้ร้อยละ ๔๕.๐๐ คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับนักศึกษาได้ ร้อยละ ๓๕.๐๐ ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ ควรจะขึ้น List ไว้เลยว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร จะใช้ Social Media เข้ามาช่วย หรือใช้การประชาสัมพันธ์รูปแบบอื่น ๆ

๓. เรื่องประมงกับเรื่องอุตสาหกรรมเกษตร มีผลกระทบ (Direct Impact) กับชุมชนโดยตรง ซึ่งเป็นเรื่องของอาชีพในอนาคต ฉะนั้น การมีส่วนร่วมโดยตรง (Direct Involvement) การสื่อสารแบบตรงไปตรงมา (Direct Communication) กับโรงเรียน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่สำคัญที่สุดคือตัว Content ที่นำเสนอ

๔. มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลว่ามีนักศึกษาจากภาคอื่นมาเรียนที่มหาวิทยาลัยฯ เป็นจำนวนเท่าไรด้วย โดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยว ภาคใต้มีความโดดเด่นอยู่แล้ว ถ้าหากว่าสามารถชักชวนให้นักศึกษาจากภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะภาคอีสานซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีนักเรียนเยอะ ให้มาเรียนที่ภาคใต้ น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

๕. ตัวเลขของการรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ตัวเลขอยู่ในระดับร้อยละ ๕๐ หรือร้อยละ ๓๐ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ถือว่าผิดเป้าหมายไปมาก อาจเกิดจากอะไรหลาย ๆ อย่าง แต่อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยฯ ควรจะต้องขับเคลื่อนในยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่เคยดำเนินการมา การดำเนินการก็อาจจะมาถูกทางแล้ว แต่ว่าเนื่องจากมีระยะเวลาค่อนข้างน้อย จึงอาจจะทำให้ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ฉะนั้นในเบื้องต้น มหาวิทยาลัยฯ น่าจะเล็งเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น ส่วนกระบวนการเข้าไปหา ต้องดำเนินการในเชิงรุก (Proactive) มากขึ้น และต้องดำเนินการหลาย ๆ รูปแบบ อย่างที่วิทยาเขตตรง เรื่องการท่องเที่ยว เป็นจุดเด่นและเป็นรายได้ของประเทศ ที่มี Impact อยู่ก่อน ฉะนั้นตรงนี้จะดึงดูดความสนใจได้ หรืออย่างวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ซึ่งควรจะต้องดำเนินการในเรื่องการท่องเที่ยว จนถึงตอนนี้ยังเปิดไม่ได้เลย ทั้ง ๆ ที่มีพื้นที่ที่น่าสนใจ คือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งเขาสมุท เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า อยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมด หากมหาวิทยาลัยฯ สามารถหาแนวร่วมที่แข็งแกร่ง ก็น่าจะสามารถทำได้ เพราะมหาวิทยาลัยฯ ก็ค่อนข้างมีความสัมพันธ์ (Connection) ที่ดี ฉะนั้นทั้งเรื่องการท่องเที่ยว ทั้งพาณิชย์นาวี ต้องพยายามคิดให้ครบวงจร วิสัยทัศน์ข้างหน้าที่จะมองว่าเน้นเฉพาะเรื่องการสอนอย่างเดียวคงจะไม่ได้แล้ว ต้องเอาธุรกิจต่าง ๆ เข้ามารวมกัน และขณะเดียวกันก็ต้องพึ่งภาคเอกชนมาช่วยในการพัฒนา และในการพัฒนาตัวเลขต่าง ๆ เป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ที่ไปสู่เป้าหมาย จะต้องกลมกลืนกัน ทั้งนี้ในเรื่องของการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) ก็มีความสำคัญ แม้แต่ในการทำหลักสูตรก็ต้องใช้ เพราะทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเสมอ จะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ และทำแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นลักษณะของเชิงรุก (Proactive)

๖. จะเห็นว่าตัวเลขนักศึกษาที่สมัครทั้งหมด จำนวน ๒๒,๔๘๓ คน แต่รายงานตัวจริง ๆ เพียง ๕,๗๐๔ คน มหาวิทยาลัยฯ ควรแยกวิเคราะห์ ๒๒,๔๘๓ คน ที่สมัครเข้ามา โดยแสดงออกมาเป็นรายวิทยาเขต จะทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นระดับหนึ่ง ว่าการรับรู้ของนักศึกษา นั้น มีการรับรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฯ มากน้อยเพียงใด

**มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ**

๑.๒.๓ รายงานการจัดงาน Soft Power “Camping on the beach” หาดราชมงคลตรัง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดงาน Soft Power “Camping on the beach” ณ ชายหาดราชมงคลตรัง “กางเต็นท์ นอนเล่น เต็นท์ริมเล x La Viva Beach Camping” เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยในการจัดงานครั้งนี้ เป็นโครงการที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณมา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมท่องเที่ยว ยินดีในการที่จะผลักดันงานนี้ให้เป็นงานใหญ่ ให้เป็นงานอีเว้นท์ที่มีชื่อเสียง ซึ่ง มหาวิทยาลัยฯ จะหารือกับนายสกลิต โตทับเที่ยง ในการหาช่วงเวลาที่จะให้สอดคล้องกับงานวิภาที่ใต้สมุทรได้หรือไม่ โดยกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น คาดว่าสามารถทำให้มหาวิทยาลัยฯ มีอีเว้นท์ที่มีชื่อเสียงขึ้นมาได้ ทั้งนี้ เห็นว่าในส่วน ของประติมากรรมทราย ปราสาททรายทั้งหลาย หากเป็นไปได้ ต้องการจะจัดให้เป็นงานลักษณะเหมือนกับที่ Harbin จัดงานเทศกาลศิลปะน้ำแข็งนั้น แต่จะดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร ต้องพิจารณาต่อไป ซึ่งอาจจะต้อง เชื่อมโยงกับกระทรวงการท่องเที่ยวด้วย

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยฯ มีแนวคิดสร้างสรรค์ ในการจัดงานดังกล่าว ซึ่งสามารถมุ่งพัฒนาให้เป็น World Event ได้

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๒.๔ นวัตกรรมเครื่องนับลูกกอล์ฟ ด้วยระบบ AI

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเรื่องของ คณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ที่ได้สร้างนวัตกรรมเครื่องนับลูกกอล์ฟ ด้วยระบบ AI นั้น เมื่อข่าวออกไป ปรากฏว่ามีบริษัทเอกชนติดต่อมาขอซื้อลิขสิทธิ์ทันที จึงได้แจ้งให้คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี ดำเนินการจดลิขสิทธิ์หรืออนุสิทธิบัตร เพื่อที่จะเข้าสู่ในเรื่องของการผลิตและจำหน่ายในรูปแบบของ ความร่วมมือกับภาคเอกชนในเชิงพาณิชย์ต่อไป

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๓ เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

แจกเล่มรายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี ๒๕๖๕

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำรายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อ รายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมามาของสภามหาวิทยาลัยฯ โดยได้เผยแพร่รายงาน ประจำปี ผ่านทางเว็บไซต์และทาง QR Code นอกจากนี้ฝ่ายเลขานุการมหาวิทยาลัยฯ ได้แจกจ่ายรายงานประจำปี แบบเป็นรูปเล่มให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ด้วย เพื่อความสะดวกในการเปิดอ่านหรือค้นหาข้อมูล

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๔ เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง

นายชุมพล เทียงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง

นายชุมพล เทียงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่า เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา คุณชวน ภูเก้าล้วน นายกสภการศึกษาจังหวัดกระบี่ ได้เดินทางมากรุงเทพฯ โดยได้เชิญตน ในฐานะที่ปรึกษาของสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และคุณมานพ ทิวารี เจ้าของบริษัท เรือเร็ว ลมพระยา จำกัด ประชุมร่วมกันที่ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ โดยได้ข้อสรุปว่าทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ยินดีอย่างยิ่งที่จะมาช่วยกันพัฒนาทางภาคใต้ ซึ่งเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ตนและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้เดินทางมายังภาคใต้พร้อมกับคณะผู้บริหารของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ซึ่งมีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ที่จังหวัดชุมพร และยังได้เดินทางไปยังเกาะพะงัน เกาะเต่า และเกาะสมุย และเยือนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) และยังเห็นว่าสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเกาะกระดาน จังหวัดตรัง ได้รับการจัดอันดับให้เป็นชายหาดที่ดีที่สุดอันดับ ๑ ของโลก ฉะนั้น โอกาสต่อไปจะได้เชิญคุณชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ไปดูปัญหาของมหาวิทยาลัยฯ ที่วิทยาเขตตรังด้วย เรื่องโรงแรมต่าง ๆ เพื่อที่จะได้ช่วยกันพัฒนาทั้งจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังต่อไป

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม**

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๒๒๘ - ๖/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๒๒๘ - ๖/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings โดยให้ปรับแก้ดังนี้

- ในหน้าที่ ๖ เรื่องที่อธิการบดีแจ้ง บรรทัดที่ ๑๐

จาก เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SGDs) เป็น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

- ในหน้าที่ ๑๒ ย่อหน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๔

จาก และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

เป็น และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง๓.๑ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนๆ

- ไม่มี -

๓.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการชดใช้ทุนเพื่อไปศึกษาหรือฝึกอบรมจากเงินรายได้ พ.ศ.

ความเป็นมา

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรให้มีร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการชดใช้ทุนเพื่อไปศึกษาหรือฝึกอบรมจากเงินรายได้ เพื่อประโยชน์ในการที่มหาวิทยาลัยฯ จะได้รับการชดใช้เงินทุนคืนและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรต่อไป และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรผู้รับทุนซึ่งกระทำผิดสัญญาชดใช้ทุนที่รับไปคืนให้แก่มหาวิทยาลัยฯ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการชดใช้ทุนเพื่อไปศึกษาหรือฝึกอบรมจากเงินรายได้ พ.ศ. และนำเสนอร่างระเบียบดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒๘-๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบหมายมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาทบทวนร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการชดใช้ทุนเพื่อไปศึกษาหรือฝึกอบรมจากเงินรายได้ พ.ศ. โดยนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ เข้าคณะกรรมการด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไปนั้น

โดยคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการชดใช้ทุนเพื่อไปศึกษาหรือฝึกอบรมจากเงินรายได้ พ.ศ. ประกอบกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒๘-๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ แล้ว โดยคณะกรรมการด้านกฎหมายได้มีมติดังนี้

๑. เห็นด้วยตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ กรณีการกำหนดให้มีบทเฉพาะกาล เพื่อให้ระเบียบฯ ครอบคลุมไปถึงบุคลากรซึ่งกระทำผิดสัญญาที่อยู่วางการพิจารณาด้วย ซึ่งสามารถกระทำได้โดยอาศัยอำนาจของสภามหาวิทยาลัยฯ ในการพิจารณากำหนดบทเฉพาะกาลในร่างระเบียบดังกล่าว

แต่ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น กรรมการ มีความเห็นแย้งกับมติที่ประชุม โดยให้เหตุผลว่ารอยต่อระหว่างสิทธิที่เกิดขึ้นตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ กับสิทธิที่เกิดขึ้นตามร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการชดใช้ทุนเพื่อไปศึกษาหรือฝึกอบรมจากเงินรายได้ พ.ศ. ถือเป็นภาระอันยิ่งยวดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือไม่ จึงขอยืนยันความเห็นเดิมว่ามีให้นำความตามระเบียบนี้มาใช้บังคับกับผู้ผิดสัญญาทุนก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ

๒. ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ กรณี “การขยายระยะเวลาชดใช้เงินคืนมากกว่าหกเดือน” คณะกรรมการด้านกฎหมายเห็นว่าระยะเวลาดังกล่าวสมเหตุสมผลแล้ว เนื่องจากเป็นการกำหนดระยะเวลาโดยมีข้อยกเว้นในการคิดเบี้ยปรับและดอกเบี้ย จึงเห็นควรคงข้อความในร่างระเบียบฯ ตามเดิม

๓. ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ กรณี “ไม่สำเร็จการศึกษา แต่มีเหตุทุพพลภาพหรือมีเหตุคล้ายกับข้อ ๔.๑ ซึ่งไม่สามารถศึกษาต่อได้แล้ว แต่มีการปรับอย่างเดียวกับข้อ ๔.๒.๑ - ๔.๒.๓ ไม่มีการยกเว้นให้เหมือนกับข้อ ๔.๑ จึงควรจะมีการพิจารณาตรงนี้ด้วย” และกรณีอื่น ๆ นั้น คณะกรรมการด้านกฎหมายเห็นว่าหากกำหนดตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ เสนอแนะอาจเปิดช่องให้บุคคลจงใจฝ่าฝืนสัญญาฯ มากจนเกินไป และอาจส่งผลให้บุคคลซึ่งได้รับทุนการศึกษาใช้ช่องว่างดังกล่าวในการไม่ปฏิบัติตามสัญญาฯ จึงเห็นควรคงข้อความในร่างระเบียบฯ ตามเดิม

ทั้งนี้ คณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒๙-๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการชดใช้ทุนเพื่อไปศึกษาหรือฝึกอบรมจากเงินรายได้ พ.ศ. ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรปรับแก้ความในข้อ ๗ เป็น “กรณีที่มีผู้ผิดสัญญาทุนร้องขอตามข้อ ๔.๑ หรือข้อ ๔.๒ ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเรื่องไว้แล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ และยังมีได้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินคดี ให้นำระเบียบนี้มาใช้บังคับกับผู้ผิดสัญญาทุนรายนั้นด้วย”

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการปรับแก้ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการชดใช้ทุนเพื่อไปศึกษาหรือฝึกอบรมจากเงินรายได้ พ.ศ. ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว โดยปรับแก้ความในข้อ ๗ ดังนี้

จากเดิม

ข้อ ๗ ห้ามมิให้นำความตามระเบียบนี้มาใช้บังคับกับผู้ผิดสัญญาทุนก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ

แก้ไขเป็น

ข้อ ๗ กรณีที่มีผู้ผิดสัญญาทุนร้องขอตามข้อ ๔.๑ หรือข้อ ๔.๒ ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเรื่องไว้แล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ และยังมีได้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินคดี ให้นำระเบียบนี้มาใช้บังคับกับผู้ผิดสัญญาทุนรายนั้นด้วย

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการชดใช้ทุนเพื่อไปศึกษาหรือฝึกอบรมจากเงินรายได้ พ.ศ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ร่างระเบียบฯ โดยในข้อ ๓ ให้เพิ่มนิยามคำว่า “หน่วยงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับนิยามของคำว่า “เงินรายได้” ซึ่งหมายความว่าวงประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หรือของหน่วยงาน ซึ่งในส่วนของคำนิยาม “มหาวิทยาลัย” มีแล้ว แต่ยังไม่มีการนิยามของคำว่า “หน่วยงาน”

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑. เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการชดใช้ทุนเพื่อไปศึกษาหรือฝึกอบรมจากเงินรายได้ พ.ศ. ดังเสนอ

๒. มอบมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เรียบร้อยอีกครั้ง

๓. รับรองมติที่ประชุม

๓.๓ พิจารณาแนวทางในการบริหารงานของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต

ความเป็นมา

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒๗-๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนาคตการดำเนินงานและปรับปรุงโครงสร้างของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ และในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาอนาคตการดำเนินงานและการปรับปรุงโครงสร้างของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ และแนวทางในการบริหารงานของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต ดังนี้

๑. ด้านนโยบายเร่งด่วน การบริหารงาน เนื่องจากสถาบันฯ ได้ปิดปรับปรุงโดยได้ใช้งบประมาณจากจังหวัด ๖๘ ล้านบาท และมีแผนเปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป เพื่อไม่ให้เกิดการดำเนินการหยุดชะงัก และให้งานด้านต่าง ๆ ที่ดำเนินการอยู่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในระยะปีแรกให้วิทยาเขตตรัง และคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการประมง เข้ามาช่วยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดการดำเนินการด้านต่าง ๆ หยุดชะงัก และเพื่อให้ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้มุ่งเน้นดำเนินการวางแผนงานด้านวิจัยและบริการทางวิชาการ โดยการพัฒนาโครงการวิจัยในระดับต่าง ๆ โดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

๒. ด้านงบประมาณ คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า รายได้ของสถาบันฯ จากข้อมูลมีปัญหาไม่มาก แต่การบริหารงานในช่วงต้นของปีงบประมาณ เห็นควรให้มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนงบดำเนินงานด้านค่าใช้จ่ายคงที่ ปีละ ๒ ล้านบาท และในช่วงกลางและปลายปีงบประมาณให้ใช้เงินที่ได้จากเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายต่อไป หากมีเงินเหลือจ่ายให้เก็บเป็นรายได้สะสมของสถาบันฯ เพื่อสามารถนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ เช่น การทำกองทุนการวิจัย เป็นต้น

๓. ด้านบริหารจัดการ ให้สภามหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิของสภาจากบุคคลภายนอก และภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวนหนึ่ง เพื่อให้คำปรึกษา และแนะนำในการดำเนินการ โดยเฉพาะด้านการวิจัย และอื่น ๆ ของวิทยาเขตตรัง การบริหารงานของสถาบันฯ ให้ดำเนินการในรูปแบบสถาบันฯ ต่อไป เนื่องจากองค์ประกอบของอาคารสถานที่ การบริหารจัดการ รวมทั้งแนวทางในการดำเนินงานในอนาคต หากยังคงสถาบันฯ ไว้จะทำให้การดำเนินงานในอนาคต มีความสามารถที่จะเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่น ๆ กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างคล่องตัว และมีภารกิจชัดเจน มีโอกาสในการขอรับงบประมาณ และทำงานกับหน่วยงานภายนอกได้ดี ซึ่งสถาบันฯ จะได้ดำเนินการตามภารกิจด้านวิจัย การบริการทางวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่ให้ปรับปรุงข้อบังคับของสถาบันฯ ให้มีความเหมาะสมต่อการทำงานของสถาบันฯ ในอนาคตได้ชัดเจนมากขึ้น คณะกรรมการฯ จึงเสนอแนะให้สถาบันฯ มุ่งเน้นทำงานหลัก ๒ งาน คือ งานด้านวิจัย และงานด้านบริการทางวิชาการ โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

๓.๑ งานด้านวิจัย

๑) ทำโครงการวิจัยขนาดใหญ่ (Mega project) โดยใช้ต้นทุนด้านอาคารสถานที่ และแผนพะยูนแห่งชาติ ที่มหาวิทยาลัยฯ มีส่วนในการรับผิดชอบ เช่น การวิจัยพะยูน (Dugong research) หรือการวิจัยหญ้าทะเล (Seagrass research) เป็นต้น

๒) โครงการวิจัย ซึ่งอาจเป็นการวิจัยที่ดำเนินการร่วมกับงานบริการทางวิชาการ ตัวอย่างเช่น การวิจัยภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium research) การวิจัยชายฝั่ง (Coastal research) หรือการวิจัยในทะเล (Marine research) เป็นต้น

๓.๒ งานบริการทางวิชาการ

๑) การจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภายใน Aquarium และการจัดแสดงความสามารถสัตว์น้ำ เช่น แมวน้ำ เป็นต้น

๒) การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Short course) เช่น การจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium management) การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม การเพาะเลี้ยงสาหร่าย เป็นต้น

๓) การจัดสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น การชั้นสูตรซากสัตว์น้ำ การช่วยเหลือสัตว์น้ำ การจัดการคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ (Water management for aquaculture) การฝึกสัตว์ การจัดการขยะ (Garbage management) เป็นต้น

๔) เป็นสถานที่ดูงานจากกิจกรรมที่มีของสถาบันฯ เช่น การดูงานด้านการจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ การดูงานการใช้พลังงานทดแทน (Solar energy) การฝึกแมวน้ำ เป็นต้น

๕) การบริการด้านการดูแล รักษาสัตว์น้ำ (Aquatic health care)

๖) การติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor environment) เช่น การ Monitor Micro plastic การศึกษาตกค้างของ herbicide and insecticide ในสัตว์น้ำ การติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสำคัญ ๆ เป็นต้น

๗) การให้บริการโรงพยาบาลสัตว์น้ำ (Aquatic hospital)

๘) การให้บริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชายฝั่ง (Coastal eco-tourism)

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑

๑. แก้ไขความในข้อ ๖ สถาบันมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

จากเดิม

(๑) เพื่อเป็นสถานที่วิจัยและส่งเสริมความรู้ต่อสังคมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแหล่งให้คำปรึกษา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ หรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

(๒) ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และสนับสนุนงานทางวิชาการแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาในภาคใต้

(๓) เพื่อเป็นสถานที่จัดตั้งสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) สวนสัตว์ หน่วยศึกษาความสามารถสัตว์ หน่วยศึกษาทรัพยากรชายฝั่ง หน่วยศึกษาทรัพยากรทางทะเล และหน่วยศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

(๔) เพื่อเป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ พัฒนาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แก้ไขเป็น

(๑) ทำการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) เพื่อเป็นสถานที่จัดตั้งสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) ส่งเสริมความรู้ต่อสังคมรวมทั้งเป็นแหล่งให้คำปรึกษา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ หรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

(๓) ให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานการจัดการศึกษา และสนับสนุนงานทางวิชาการแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย เช่น เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา

(๔) เพื่อเป็นองค์กรที่สนับสนุน เผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

๒. แก้ไขความในข้อ ๑๗ รายได้ของสถาบัน ประกอบด้วย

จากเดิม

(๒) เงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ และการบริหารทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น ค่าเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) ค่าเข้าชมความสามารถสัตว์ ค่าเข้าชมสวนสัตว์ และอื่น ๆ

แก้ไขเป็น

(๒) เงินรายได้จากการให้บริการทางวิชาการ และการบริหารทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น ค่าเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) และอื่น ๆ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาแนวทางการบริหารงานของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๖) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ชี้แจงที่ประชุมฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมนณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง (กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอนาคตการดำเนินงานและการปรับปรุงโครงสร้างของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าจากการที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนาคตฯ ขึ้นมา โดยมีศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร เป็นประธานกรรมการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สันทัดกรณีจากหน่วยงานภายนอกมาร่วมเป็นกรรมการ ประกอบด้วย นายสรวิศ เผ่าทองสุข จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศาสตราจารย์วรวรรณพ วิยกาญจน์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายวิทย์ สุนทรนนท์ จากสมาคมบุคลากรบอนโซโซตี้ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอนาคตฯ ได้มีการประชุม ๒ ครั้ง คือครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รูปแบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings เพื่อพิจารณาอนาคตการดำเนินงานและการปรับปรุงโครงสร้างของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการประชุมฯ ทำให้ได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินการอะไรกันบ้าง แล้วจะได้ผลอย่างไร ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลในส่วนของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้น มีพื้นที่ประมาณ ๕๐ ไร่ มีบุคลากรประมาณ ๒๒ คน ที่ผ่านมามีการดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑ มีสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) การแสดงความสามารถแมวหน้าโชว์ (Seal Show) สวนสัตว์ขนาดเล็ก และมีทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน

(Walkway) ซึ่งก็ได้ดำเนินการทั้ง ๔ ส่วนนี้ตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมา โดยอีกส่วนหนึ่งที่ดำเนินการตามข้อบังคับฯ คือ เรื่องของการฝึกงานให้กับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย บางปีก็มีจากต่างประเทศเข้ามาฝึกงานด้วย ในส่วนของการฝึกอบรม สัมมนา ก็มีการดำเนินการทั้งการอบรมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของจังหวัดตรัง ซึ่งสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณจากจังหวัดตรัง โดยมีข้อตกลงว่าต้องมีกรอบโดยเฉลี่ยปีละประมาณ ๘๐๐ คน นอกจากนั้นยังมีการอบรมให้กับชาวบ้านด้วย รวมถึงการดำเนินการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก ทั้งโลมา เต่า พะยูน แต่จะเน้นในส่วนของพะยูนเป็นหลัก ทั้งนี้ทางด้านงบประมาณ นั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ เป็นช่วงที่เริ่มพัฒนาสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีการตั้งสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นมา โดยมีข้อตกลงว่าสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้องเลี้ยงตัวเองได้ ซึ่งในการดำเนินการก็สามารถที่จะมีเงินงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี จนมาถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ก็เป็นช่วงที่งบประมาณลดลง แต่ก็ยังอยู่ได้ โดยในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งหมด มหาวิทยาลัยฯ ก็ได้สนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางให้ เนื่องจากว่าในช่วงแรก ๆ จะต้องปรับปรุง Aquarium ค่อนข้างเยอะ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้มีรายได้แทบเป็นศูนย์ ทำให้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีการนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ว่าจะต้องบริหารจัดการอย่างไรที่จะให้สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่รอดได้ในช่วงวิกฤตนั้น ก็มีการไปหางบประมาณจากจังหวัด กลุ่มจังหวัด จนในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สถานการณ์ COVID-19 ทุเลาลง โดยในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ สภามหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติให้ใช้เงินสะสมในการบริหารจัดการ ซึ่งตลอดระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีงบประมาณสะสมประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็ได้ใช้เงินสะสมตรงนี้ไปบริหารจัดการ จนกระทั่งในปี ๒๕๖๖ สภามหาวิทยาลัยฯ ก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนาคตฯ เพื่อที่จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าจะไปต่อหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอนาคตฯ ก็ได้ให้ข้อเสนอแนะมาหลายเรื่องด้วยกัน เช่น เรื่องของนโยบายเร่งด่วน ในแง่ของบริการวิชาการที่ยังมีประเด็นที่เป็นข้อด้อยของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คืองานวิจัย โดยจากการวิเคราะห์การดำเนินการต่อไป สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการ ๒ ทาง คือ การบริการวิชาการที่เคยดำเนินการมา ซึ่งดีอยู่แล้วก็ต้องดำเนินการต่อ โดยให้อำนาจและอดีตผู้อำนวยการมาช่วยเป็นระยะเวลา ๑ ปี ส่วนในเรื่องงานวิจัย ก็มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนู่น้อย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนว่าจะดำเนินการเช่นใดบ้าง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สันทัดกรณีจากหน่วยงานภายนอก ที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาอนาคตฯ เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการ ส่วนเรื่องงบประมาณ ก็จะขอให้มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณก่อน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางการเงิน แล้วจึงค่อยคืน ส่วนเรื่องการบริหารจัดการ เนื่องจากสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องเน้นเรื่องงานวิจัย ซึ่งวิเคราะห์กันแล้วว่าการทำวิจัยของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเองนั้นคงยาก ก็ให้ร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมี นายวิทย์ สุนทรนันท์ จากสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ เข้ามาช่วย ตรงนี้ก็จะมีแนวทางที่จะดำเนินการ โดยให้สภามหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลภายนอก และภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวนหนึ่ง เพื่อให้คำปรึกษา และก็จะเน้นงานวิจัยเป็นหลัก โดยคณะกรรมการพิจารณาอนาคตฯ ได้เสนองานวิจัยที่เป็นโครงการวิจัยขนาดใหญ่ (Mega project) กับงานวิจัยปกติ ทางด้าน Mega project ก็จะทำการศึกษาพะยูน (Dugong research) หรือการศึกษาหญ้าทะเล (Seagrass research) ในส่วนของงานวิจัยอื่น ๆ เนื่องจากว่า มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อยู่ใกล้ชายฝั่ง ก็จะทำงานวิจัยชายฝั่ง หรือถ้าเป็นไปได้อาจจะดำเนินการไปถึงงานวิจัยในทะเล และการที่สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี Aquarium ที่ก็จะมีการวิจัยของ Aquarium ด้วย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนาคตฯ เน้นให้

มีงานวิจัยเช่นนี้ออกมาให้มาก ส่วนเรื่องของการบริการทางวิชาการ ก็แนะนำให้ทำเรื่อง Monitor สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะคุณภาพน้ำ ขยะทะเล ไมโครพลาสติก (Microplastics) ซึ่งงบประมาณที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจากจังหวัด ๖๘ ล้านบาท นั้น จะลงทุนเรื่อง Microplastics ด้วย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อตกลงกับจังหวัดตั้งไว้ว่า มหาวิทยาลัยฯ จะ Monitor เรื่อง Microplastics ของจังหวัดตั้ง ซึ่งจะได้ประชุมกับจังหวัดตั้งต่อไป และท้ายสุดคือข้อเสนอแนะเรื่องการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑ ในบางเรื่องที่ไม่ได้หรือว่าไม่กระชับ ก็แก้ไขข้อบังคับฯ ให้กระชับขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนู่น้อย รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอตัวอย่างประเด็นการพัฒนาโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งหมายถึงการพัฒนารอบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหลัก โดยประสบการณ์ที่เคยทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อันดามันตอนล่าง บนฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจชายฝั่งอันดามันตอนล่าง และงานที่เกี่ยวข้องกับ Mangrove Planting: Blue Carbon for Green and Blue Earth Project ที่เคยดำเนินการมาว่าจะยกระดับการวิจัยหรือว่าการพัฒนารอบวิจัยเพิ่มเติมขึ้นมาได้อย่างไร อย่างเช่นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโมเดลธุรกิจประมง กรณีการพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะไปต่อในสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร ยกตัวอย่างประเด็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ปากแม่น้ำตรัง: ข้อจำกัดธุรกิจประมงและท่องเที่ยว ซึ่งตอนนี้สถานภาพของหญ้าทะเลเสื่อมโทรม และทรัพยากรประมงบางส่วนก็ลดลงไปด้วย ก็จะมีประเด็นวิจัยที่เร่งด่วน เช่น กรณีการฟื้นฟูหญ้าทะเล การฟื้นฟูแนวปะการังน้ำตื้น หรือการทำฟาร์มทะเลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งประเด็นเหล่านี้ได้ถูกหยิบยกไปใช้ในการของบประมาณจังหวัดในปี ๒๕๖๗ เรียบร้อยหมดแล้ว และคิดว่าคงดำเนินการไปลักษณะการบริการวิชาการ แต่บางส่วนอาจจะต้องปรับต่อยอดมาเป็นงานวิจัย ทั้งนี้ ตัวอย่างงานวิจัยที่อาจจะต้องเริ่มคิดและเริ่มขับเคลื่อน อย่างเช่นกรณีของ Mangrove: Carbon credit ที่จะพัฒนาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Carbon credit และกลุ่ม Bio-cement & Eco-engineering for Coastal Erosion Protection หมายถึงว่าต้องนำ Biomaterial มาประยุกต์ใช้กับการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ ในกรณีของการฟื้นฟูแนวหญ้าทะเล หรือว่าการศึกษาพลวัตประชากรของพะยูน ซึ่งเป็นประเด็นที่อาจจะต้องพัฒนามาเป็นโจทย์วิจัยได้ และยังมีข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนาคตฯ เช่น Breeding & Life feed for Aquarium ที่อาจจะพัฒนาได้ รวมทั้งประเด็นเชิงพื้นที่ Andaman Go Green: Blue-Green Island Project ที่ทางสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาจจะต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางของ Blue-Green Island Project ของจังหวัด โดยทั้งหมดข้างต้นคือขอบเขตงานที่มีข้อมูลอยู่และสามารถที่จะพัฒนาได้ ในทางแผนที่ (Collaborative Map) เบื้องต้นที่ทำให้เกิดขึ้นได้ก็มี Project ที่มีอยู่และที่กำลังตกลงกันอยู่อีก ๒-๓ โครงการ โดย Project ที่ดำเนินการพัฒนา Proposal และ Submit ไปแหล่งทุนแล้วคือกรณีของ Mangrove: Blue Carbon ซึ่งทำร่วมกับทางสถาบันวิจัยและพัฒนาป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เป็นฐานของการทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Carbon credit เพราะว่านโยบายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตอนนี้ก็คือ จะเริ่มจัดสรรพื้นที่ป่าชายเลนให้กับชุมชน เพื่อเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับ Carbon credit ระดับชุมชน และยังมีอีก Project ที่เกี่ยวข้องกับ Blue Infrastructure ของหญ้าทะเลในพื้นที่จังหวัดตั้งที่กำลังเสื่อมโทรมอยู่ ซึ่งประเด็นนี้อยู่ระหว่างการหารือ ส่วน Microplastics กำลังตกลงกับ Kochi University และเริ่มมี Workshop อยู่บ้างแล้ว ในส่วนของ Bio-cement ก็อยู่ระหว่างตกลงและการพัฒนาโครงการกับ Curtin University และ TPIPL อีกเรื่องที่อยู่ระหว่างการตกลง คือเรื่องการศึกษาความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยจังหวัดกระบี่มีเป้าหมายที่จะพัฒนาเกาะไหงและเกาะลันตาเป็น Blue-Green Island Project โดยทั้งหมดเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่กำลังดำเนินการ

ซึ่งอาจจะไม่ใช่ทั้งหมด และ Workshop ที่คาดว่าจะมีความพร้อมจะดำเนินการได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ก็คือ Microplastic in Coastal Habitats & Food Web, Mangrove: Blue Carbon Assessment, Focus Group: Dugong & Seagrass for Blue Economy

ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร ประธานคณะกรรมการพิจารณาอนาคตฯ ได้กล่าวสรุปว่าจากการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอนาคตฯ มองเห็นว่าควรจะต้องยังคงสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ และเห็นว่าต้องมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงกับสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่หลักการการทำงานต้องเป็นแบบ Win-Win ทั้งนี้ ตามที่ได้มีการรายงานเรื่องนี้ให้สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ เมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๒๒๘-๖/๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อเสนอแนะว่า ควรจะให้นายวิทย์ สุนทรนันท์ (สมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้) ได้ให้ข้อเสนอแนะด้วยจะเป็นการดี โดยอาจจะให้คำแนะนำในเรื่องของการหาทุน โดยในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนาคตฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (ออนไลน์) นายวิทย์ สุนทรนันท์ จากสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ ก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ก็ได้ให้คำแนะนำหลายประการ แต่เรื่องการหาทุนวิจัยยังไม่ชัดเจน แต่ที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือได้แนะนำว่าควรจะต้องมีหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) เช่น การยกระดับ (Upgrade) หรือว่าการ Reskill บุคลากรของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถร่วมมือ (Collaborate) กับต่างประเทศได้ โดยหลักสูตรระยะสั้น อาจจะเป็นปริญญาบัณฑิต และนายวิทย์ สุนทรนันท์ ก็แจ้งว่าจะส่งทีมงานไปหาหรือเรื่องศูนย์ที่จะตั้งระหว่างสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ต่อไป นอกจากนั้น คณะกรรมการพิจารณาอนาคตฯ ยังให้ข้อเสนอแนะว่าสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องเป็น Local Expert และเน้นว่าทำงานแล้วต้องมี Output ที่ชัดเจน มองเห็นได้ (Visible) และอีกเรื่องหนึ่งที่เน้นคือ การพัฒนาที่ทีมงาน ซึ่งในปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ ทองหนู่น้อย ก็จะมีทีมงานอยู่จำนวนหนึ่งแล้ว แต่จากขอบเขตของงานที่สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องดำเนินการนั้น ควรจะต้องพัฒนาที่ทีมงานให้มากกว่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัยรุ่นใหม่

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนที่คณะกรรมการพิจารณาอนาคตฯ ได้เสนอแนะมา ก็มีโอกาสดำเนินการได้ไปหาหรือที่วิทยาเขตตรัง โดยข้อสรุปคือว่าจะยังคงสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ ซึ่งจริงแล้วในการคงไว้หรือไม่นั้น ไม่ใช่ประเด็น เพราะอย่างไรก็ตาม Aquarium ต้องดำเนินการต่อ เพราะมีเขื่อนนั้นจะขัดหรือไม่ตอบสนองต่องบประมาณจังหวัดที่ได้รับมา ทั้งนี้ เป็นที่ทราบดีว่าบุคลากรของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ล้วนเป็น Technician ไม่ได้ชำนาญในเชิงวิชาการ (Academic) ฉะนั้นถ้าจะดำเนินการต่อ ก็ต้องทำแผนการดำเนินงาน (Action Plan) ให้ชัดเจน ส่วนที่คณะกรรมการพิจารณาอนาคตฯ เสนอว่ามหาวิทยาลัยฯ ต้องสนับสนุนงบดำเนินงานด้านค่าใช้จ่ายคงที่ ปีละ ๒ ล้านบาท นั้น มหาวิทยาลัยฯ สามารถจัดการให้ได้ เพราะที่ผ่านมาสนับสนุนมาโดยตลอด แต่ว่าเป็นการสนับสนุนจากงบประมาณที่มีมากในขณะนั้น แต่ ณ วันนี้ งบประมาณในการบริหารจัดการมีจำกัด ซึ่งงบประมาณปีละ ๒ ล้านบาท ต้องไม่ใช่ค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ในเชิงของการบริหารมหาวิทยาลัยฯ สามารถดำเนินการได้ ไม่ได้มีปัญหา แต่สิ่งที่สำคัญคือ ต้องการเห็นว่าเมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบว่าจะต้องเดินหน้าต่อไป แผนการดำเนินงาน (Action Plan) จะเป็นเช่นใด ซึ่งแนวทางที่คณะกรรมการพิจารณาอนาคตฯ ได้เสนอแนะมาแล้วล้วนมีความเป็นไปได้ และเป็นสิ่งที่ควรจะต้องดำเนินการมาตั้งนานแล้วด้วยซ้ำไป ดังนั้น ในอนาคตการดำเนินการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ ทองหนู่น้อย คงจะดำเนินการได้ แต่ก็ต้องให้บุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงหรือคณะอื่น ๆ มาช่วย ที่สำคัญคือ การเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งก็ได้หารือกันในเรื่องการทำหลักสูตร เรื่องของการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตลอดจนถึงเชื่อมโยงกับตัวของ Aquarium ซึ่งนักวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงต้องมาทำในเรื่องของทรัพยากร เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ เป็นต้น จึงจะมีความโดดเด่นเกิดขึ้นได้ และ

แผนการดำเนินงาน (Action Plan) ต้องมีระยะทดลอง (Probation) ว่าในช่วง ๑-๒ ปี จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ที่มีผลกระทบ (Impact) ซึ่งการเลี้ยงตัวเองได้ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่อนข้างยาก เพราะว่ามีการใช้งบประมาณในลักษณะของการทำวิจัยก็จะมีข้อจำกัด แต่ถ้าวิธีการดึงเงินงบประมาณมาดำเนินการแล้วทำให้สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี Impact เกิดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัย ตรงนี้มหาวิทยาลัยฯ ก็ไม่ได้ขัดข้อง แต่หากการสนับสนุนลงไป แล้วไม่เกิด Impact กับมหาวิทยาลัยฯ เลย ก็เหมือนกับว่าเรางบประมาณไปดำเนินการ เพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้ โดยที่เป็นงาน Operating ธรรมดา ซึ่งลักษณะเช่นนี้ไม่ทำสายสำหรับการดำเนินการขององค์กรในปัจจุบัน เพราะเวลานักวิชาการที่มีอยู่ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ล้วนเป็น Technician ถ้านักวิชาการที่เป็น Academic ทั้งหมด โดยเฉพาะอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง หรือคณะอื่น ไม่ลงไปเกี่ยวข้อง การที่จะขับเคลื่อนไปถึงเป้าหมายอาจจะค่อนข้างยาก แม้ผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนู่น้อย จะมีศักยภาพ แต่ก็ยังต้องการบุคลากรที่ไปช่วยในการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ หรือเชื่อมโยงหลาย ๆ ส่วนด้วยกัน อย่างเช่น หลักสูตรที่จะพัฒนาเป็นหลักสูตรปริญญาโทขึ้นมา ก็แทรก (Insert) เรื่องของ Workshop เข้าไปตรงนั้น เรื่องของการทำวิจัย (Research) ซึ่งการสร้างเครือข่าย (Network) งบประมาณที่เข้ามาในเรื่องของการทำให้เกิด Impact เป็นโจทย์ที่สำคัญสำหรับสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะเดินต่อไป แล้วจะเดินต่อไปอย่างไร ที่จะใช้งบประมาณไปแล้วสร้าง Impact กับมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งตรงนี้มหาวิทยาลัยฯ อาจจะต้องลงไปช่วย ถ้าหากสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาว่าจำเป็นต้องดำเนินการต่อ มหาวิทยาลัยฯ ก็ยินดีที่จะขับเคลื่อนและผลักดัน แต่ว่าถ้าดำเนินการ ต้องมี Impact มิเช่นนั้น งบประมาณที่สนับสนุนลงไป ซึ่งมีอยู่จำกัด ณ ปัจจุบัน ถ้าเป็นการสนับสนุนงาน Operating ธรรมดา จะเป็นเรื่องระยะยาว (long Term) ความยั่งยืนค่อนข้างที่จะไปได้ยาก ฉะนั้นจะต้องเอาเน้นเรื่องวิชาการ (Academic) โดยบุคลากร คณะที่เกี่ยวข้องจะต้องลงมาช่วย และเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น อีกทั้งควรมีการระดมงบประมาณสนับสนุนจากภายนอกด้วย

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. หากพิจารณาถึงศักยภาพของบุคลากรในสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้อจำกัดหรือความร่วมมือจากคณะอื่น ปัญหาที่เห็นคือ ไม่เห็นว่าจะทำอย่างไร ทำเมื่อไหร่ และทำโดยใคร ซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้น ศักยภาพอาจจะไม่สามารถทำวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นได้ทั้งหมด ฉะนั้นถ้าจะเอาบุคลากรจากคณะอื่นมาทำ ต้องดูด้วยว่าบุคลากรเหล่านั้นทำได้หรือไม่ และเต็มใจมาทำหรือไม่ และสิ่งที่มีความสำคัญมากก็คือผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) โดยแผนการดำเนินงาน (Action Plan) หรือวิธีการดำเนินงานสำคัญที่สุด แต่ยังไม่ปรากฏในการนำเสนอวาระในครั้งนี้ เพราะการที่สภามหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาว่าจะยังคงสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ต่อไปหรือไม่ นั้น ไม่สามารถจะตอบได้อย่างชัดเจน เนื่องจากไม่เห็นแผนการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาอนาคตฯ เป็นคำแนะนำที่ดี แต่จะไปถึงจุดนั้นได้หรือไม่ ฉะนั้นสิ่งที่สภามหาวิทยาลัยฯ จะต้องรับรู้ในนี้ก็คือ How to do, when to do, by whom และ Output, Outcome คืออะไร สิ่งที่จะออกมาก็คือแผนการดำเนินงาน (Action Plan) ที่สมบูรณ์เพื่อจะดำเนินการกัน เป็นการทำให้รู้ว่าสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะคงอยู่หรือจะก้าวหน้าโดยกลยุทธ์อย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ จะต้องไปจัดทำให้สภามหาวิทยาลัยฯ ได้เห็นก่อนที่จะพิจารณาว่าสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะคงอยู่ต่อไปหรือไม่ อย่างไร และหากจะให้คงอยู่ สิ่งที่ต้องเน้นมาก ๆ คือ การบริการวิชาการ และการเปิด Aquarium ให้ได้ในปลายปี ๒๕๖๖ นี้ เพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะทำให้สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ได้

๒. นายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า หากมหาวิทยาลัยฯ มีโอกาส ควรหารือกับนายสุวรรณ นันทเศรษฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อดีตรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ ได้ในบางเรื่อง และอาจจะให้ข้อคิดเห็นที่จะช่วยมหาวิทยาลัยฯ ได้ ซึ่งหากมหาวิทยาลัยฯ ยินดี ตนจะช่วยประสานให้ อย่างน้อยก็อาจจะขอแนวคิดหรือว่าวิธีการที่จะสนับสนุนสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และในเรื่อง Aquarium นั้น เห็นว่าควรจะต้องดำเนินการต่อไป แต่อาจจะต้องยกระดับหรือพัฒนา (Upgrade) ให้เป็นระดับโลก (World Class) ส่วนจะทำเช่นใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ

๓. วิทยาเขตตรัง ตั้งอยู่บนทำเลที่ดีที่สุด เมื่อเทียบกับพื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งการหวังงบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯ ในปัจจุบัน อาจจะค่อนข้างยาก เพราะงบประมาณก็มีจำกัด และวิทยาเขตตรังก็มีนักศึกษาเข้ามาเรียนน้อย ฉะนั้นการประสานงานเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ เอง ก็มีนายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สามารถให้คำแนะนำได้ หากงบประมาณไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยฯ ก็ต้องแสวงหาจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งยังมีทั้งจังหวัด งบประมาณศาสตร์จังหวัด และนายสลิล โตทับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่อยู่เบื้องหลังและสามารถช่วยเหลือมหาวิทยาลัยฯ ได้ โดยงบประมาณที่ใกล้ที่สุด คือ งบจังหวัด งบยุทธศาสตร์จังหวัด ๒๕๖๗ ซึ่งขณะนี้ไม่มีรัฐบาล ฉะนั้น แผนงานกิจกรรมต่าง ๆ หยุดชะงักอยู่ หากมหาวิทยาลัยฯ คิดว่าจะปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ก็ยังเพิ่มกิจกรรมได้ทัน ซึ่งขณะนี้แผนงานที่ส่งไปแล้วหยุดชะงัก ก็สามารถปรับแผนเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงได้ แต่ต้องประสานงานกับจังหวัด ทั้งนี้ การที่หอการค้าเมืองตรังได้คิดการจัดงาน “วิวาทใต้สมุทร” ขึ้นมา ซึ่งเป็นงานระดับโลก โดยใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ จะทำอย่างไร ในการที่จะเพิ่มกิจกรรมต่อเนื่องจากงาน “วิวาทใต้สมุทร” ให้เกิดขึ้น โดยเป็นการที่แยกกิจกรรมกัน เพราะงบประมาณของจังหวัดก็ยังมีอยู่ โดยอาจจะขอคำปรึกษาจากนายสลิล โตทับเที่ยง เพราะอย่างไรก็ตาม ในการจัดงานก็ใช้พื้นที่ของวิทยาเขตตรังอยู่แล้ว มหาวิทยาลัยฯ ก็น่าจะเป็นเจ้าภาพเสียเอง โดยจัดเป็นงานแค่ระดับประเทศก็พอ ไม่ต้องไปถึงระดับโลก

๔. ประเด็นเรื่องพื้นที่ของวิทยาเขตตรัง ซึ่งเมื่อก่อนการขอใช้พื้นที่ของวิทยาเขตตรัง ตามหลักการเดิมในตอนขอใช้ นั้น ขอใช้จากกรมป่าไม้ ซึ่งต่อมาได้มีการแบ่งกรมป่าไม้เดิม มาเป็น ๓ กรม ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แต่หลักการที่มหาวิทยาลัยฯ ขอใช้ครั้งแรก ในการสำรวจ เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้เป็นผู้กำหนดแนวเขต และมีการวัด เดินสำรวจ เพราะฉะนั้นแนวเขตของเดิมจึงเป็นแนวเขตที่ถูกต้อง ต่อมาภายหลังเมื่อมีการแยกกรมใหม่ มีการใช้ดาวเทียมสำรวจ กลายเป็นว่าที่ดินของมหาวิทยาลัยฯ ผิดพลาด ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ต้องยืนยันว่ามหาวิทยาลัยฯ ขอใช้หลักการเดิมตามที่เคยขอใช้ในครั้งแรก เมื่อเสาะหลักยังไม่ขยับ แสดงว่าพื้นที่เท่าเดิม ถึงแม้จะมีถนน ก็ยังอยู่ในพื้นที่

๕. จากการที่คณะกรรมการพิจารณาอนาคตฯ ได้ศึกษา และมีข้อมูลที่น่าเสนอมา สรุปได้ว่า สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรจะต้องคงอยู่ และดำเนินการต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการดำเนินการ (Action Plan) ที่ชัดเจน ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการจัดทำ แต่ก็ต้องมีทรัพยากรในการที่จะไปดำเนินการ ซึ่งก็อาจจะต้องทำลักษณะที่เป็นภาระงบประมาณสนับสนุน ซึ่งไม่ใช่เป็นการให้ตลอดไปทุกปี ซึ่งที่มหาวิทยาลัยฯ จะต้องสนับสนุนงบประมาณปีละ ๒ ล้านบาท อาจจะให้ไปแค่ ๒ ปี เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดผลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นเหมือนกับระยะเวลาให้โอกาส หรือ Probation ซึ่งไม่ควรเป็นงบประมาณที่ได้มาจากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา และก็ยังมียกงบประมาณที่จังหวัด ให้มาอีก ๖๘ ล้านบาทด้วย ในส่วนของเครื่องมือก็มีอยู่แล้ว บุคลากรก็มี ทุกอย่างมีพร้อมหมด แต่สิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องดำเนินการให้ได้ คือเรื่องของการหลายกำแพง ขอให้ลดหรือเลิกการมีกำแพงระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงกับสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ด้วย และคณะต่าง ๆ ควรเข้าไปใช้สิ่งอำนวยความสะดวก (Facility) ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรมีความร่วมมือกัน จับมือกัน

ดำเนินงาน รวมทั้งเรื่องความร่วมมือกับต่างประเทศ ที่จริงถ้ามหาวิทยาลัยฯ มี Facility อยู่ ควรจะเปิดให้ต่างประเทศมาทำวิจัย แล้วมหาวิทยาลัยฯ เก็บเป็นค่าธรรมเนียมการทำวิจัย (Bench Fee) จะได้หรือไม่ อีกฝ่ายก็จะได้ทำวิจัย และจะได้มีผลงานออกมา ก็จะเป็นผลงานร่วมกัน แต่มหาวิทยาลัยฯ ก็จะได้ในส่วนค่าธรรมเนียม หรือให้มีการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาอนาคตฯ รวมถึงการฝึกอบรม (Training) ซึ่งอาจจะไม่ใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้ อาจจะเชิญมาจากมหาวิทยาลัยอื่น หรือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมด้วยก็ได้ แต่ต้องพยายามทำให้ Facility ของมหาวิทยาลัยฯ มีให้ครบถ้วนแค่นั้นเอง และอีกประการ ในเรื่องของบทบาทผู้นำ คือ Director จะต้องเข้าหาหน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยงานให้ทุน หรือไม่ก็ต้องพยายามแนะนำเครือข่าย ต้องมีพันธมิตร

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑. เห็นชอบแนวทางในการบริหารงานของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต
ตั้งเสนอ

๒. มอบมหาวิทยาลัยฯ จัดทำแผนการดำเนินงาน (Action Plan) เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป โดยดำเนินการตามข้อเสนอแนะและแนวทางในการบริหารงานของคณะกรรมการพิจารณาอนาคตการดำเนินงานและปรับปรุงโครงสร้างของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ

๓. รับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ (๔) ซึ่งได้กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยฯ มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๗.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ราย

ความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รวบรวม รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ราย โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามหนังสือที่ อว (วก) ๐๖๕๕/๑๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ และหนังสือที่ อว (วก) ๐๖๕๕/๘๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ใน คราวประชุมครั้งที่ ๕๒-๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีภาคการศึกษา ฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ราย โดยวันที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุมัติ และ ประกาศนียบัตร”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ราย โดยวันที่สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๗.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา เพื่อปรับให้ภาระงานสอนมีความสอดคล้องกัน ทั้งภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ จำนวน ๙ หลักสูตร

ความเป็นมา

ด้วยการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โดยเฉพาะวิชาบังคับ ในภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ ของทุกปีการศึกษามีความไม่สมดุล ด้านภาระงานสอนของอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชา เพื่อให้ภาระงานสอนของผู้รับผิดชอบรายวิชามีความสมดุลในทั้ง ๒ ภาคการศึกษา และประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างคุ้มค่า จึงเห็นควรปรับปรุง แผนการศึกษาของหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการรวบรวมหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา เพื่อปรับให้ ภาระงานสอนมีความสอดคล้องกันทั้งภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ จำนวน ๙ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๒. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๓. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะบริหารธุรกิจ
๕. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจ
๖. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจ
๗. หลักสูตรคหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะศิลปศาสตร์
๘. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะศิลปศาสตร์
๙. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิศวกรรมศาสตร์

การขอเปลี่ยนแปลงการศึกษา จำนวน ๙ หลักสูตร ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ กลั่นกรองหลักสูตร ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามหนังสือที่ อว (วก) ๐๖๕๕/๑๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ และหนังสือที่ อว (วก) ๐๖๕๕/๘๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๒-๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงการศึกษา เพื่อปรับให้ภาระงานสอนมีความสอดคล้องกัน ทั้งภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ จำนวน ๙ หลักสูตร ดังเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ การอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบเปลี่ยนแปลงการศึกษา เพื่อปรับให้ ภาระงานสอนมีความสอดคล้องกัน ทั้งภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ จำนวน ๙ หลักสูตร ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๗.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.

ความเป็นมา

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. โดยคณะกรรมการฯ ได้ยกร่างข้อบังคับดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๑-๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ร่างข้อบังคับฯ ดังนี้

๑. ในหมวด ๑๐ การให้ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม ข้อ ๓๘.๑ “มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาใด ไม่เคยลาพักการศึกษา ยกเว้นการลาพักการศึกษาตามข้อ ๒๗.๒ ไม่เคยถูกลงโทษเนื่องจากความผิดทางวินัย ไม่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ไม่เป็นที่พอใจ และมีระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C ในหมวดวิชาเฉพาะ” ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้เกียรตินิยมง่ายขึ้น จึงควรใช้แบบเดิม คือจะต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C ทุกรายวิชา เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานที่เข้มแข็งแบบเดิมเอาไว้ ฉะนั้นให้ปรับแก้ เป็น “มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาใด ไม่เคยลาพักการศึกษา ยกเว้นการลาพักการศึกษาตามข้อ ๒๗.๒ ไม่เคยถูกลงโทษเนื่องจากความผิดทางวินัย ไม่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ไม่เป็นที่พอใจ และมีระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C ทุกรายวิชา”

๒. ในหมวด ๔ การลงทะเบียนเรียน ข้อ ๑๕.๒ ปรับแก้เพื่อให้สอดคล้องกับคำนิยาม

จาก “การจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่น การถอนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน รายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา หากถอนรายวิชาเกินร้อยละ ๒๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน จะได้สัญลักษณ์ W ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน โดยคณบดีเป็นผู้อนุมัติ”

เป็น “การจัดการศึกษารูปแบบอื่น การถอนรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน รายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา หากถอนรายวิชาเกินร้อยละ ๒๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน จะได้สัญลักษณ์ W ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน โดยคณบดีเป็นผู้อนุมัติ”

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑. เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ดังเสนอ

๒. มอบมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เรียบร้อยอีกครั้ง

๓. รับรองมติที่ประชุม

๗.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสั่งพักราชการและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.

ความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรวางหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสั่งพักราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๐ มาตรา ๖๕/๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสั่งพักราชการและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสั่งพักราชการและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสั่งพักราชการและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๗.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการขอเช่าที่ดินธรณีสงฆ์ บ้านรัตนพฤษ์ ซอว์

ความเป็นมา

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับบริจาคบ้านรัตนพฤษ์ ซอว์ จากคุณวรรณี รัตนพฤษ์ ซอว์ และคุณวิลเลียม ซอว์ ซึ่งผู้บริจาคมีวัตถุประสงค์ ๑) มอบอาคารหลังนี้ต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ๒) มอบอาคารเพื่อกิจกรรมทางการเรียนการสอน ตลอดจนการทำวิจัย ๓) มอบอาคารเพื่อเป็นศูนย์กลางกิจกรรมบนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และชาวบ้านในพื้นที่ในการเรียนรู้เรื่องเมืองเก่าสงขลา ๔) มอบอาคารเพื่อใช้ในกิจกรรมที่จัดหารายได้เพื่อประโยชน์ต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แต่มิใช่เพื่อการให้เช่า และ ๕) ขอให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รักษาคุณค่า และความสำคัญทางสถาปัตยกรรมตามกระบวนการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม โดยสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวตั้งอยู่บนที่ดินของธรณีสงฆ์วัดมัทธิมาวาส ซึ่งผู้รับบริจาคโดยมหาวิทยาลัยฯ ต้องดำเนินการขอเช่าที่ดินธรณีสงฆ์ บ้านรัตนพฤษ์ ซอว์ ต่อสำนักพระพุทธศาสนา

ทั้งนี้ ในการขอเช่าที่ดินธรณีสงฆ์ บ้านรัตนพฤษ์ ซอว์ มหาวิทยาลัยฯ ประสงค์จะใช้ประโยชน์โดยมีแนวทางบริหารจัดการบ้านรัตนพฤษ์ ซอว์ (RTS.) เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์นวัตกรรมสำหรับเมืองเก่าสงขลา ซึ่งทำหน้าที่เสมือนสำนักงานส่วนหน้าด้านวิชาการทั้ง Social work, Innovation Lab ห้องเรียนสำหรับฝึกปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาในคณะต่าง ๆ ของพื้นที่สงขลา โดยยึดหลักการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างภาควิชาการและภาคสังคม ซึ่งสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกและความยั่งยืนแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้ดังนี้

๑. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ: RTS. จะเป็นศูนย์นวัตกรรมในระดับมหาวิทยาลัยที่ Plug in อยู่ใจกลางเมืองเก่าสงขลา เป็นแหล่งประดิษฐ์คิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ และการสร้างอาชีพแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมถึงพัฒนาสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ภายใต้ความสอดคล้องกับ อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ สนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองเก่าสงขลาเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งก่อให้เกิดการกระจายรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองสงขลาให้เติบโตอย่างยั่งยืน

๒. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม: การมีศูนย์นวัตกรรม RTS. จะส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในเมืองเก่าสงขลามากขึ้น รวมถึงเป็นศูนย์ (Platform) ของนักประดิษฐ์ นักสร้างสรรค์ในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ ให้มารวมกันคิดทั้ง Online และ Onsite ซึ่งนักวิชาการที่มีความหลากหลายเหล่านั้นจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองด้วยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ นอกจากนี้ RTS. สามารถเป็นศูนย์กลางโครงการนวัตกรรมงานสร้างสรรค์ และความคิดใหม่ ๆ ในอนาคต (Think Tanks) สำหรับเมืองในทศวรรษหน้าและความคิดด้านบริการใหม่ ๆ ในเมือง

๓. ด้านการสร้างทักษะด้านเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย: ศูนย์นวัตกรรมในเมืองเก่าสงขลาสามารถเป็นสถานที่สร้างความคิดสร้างสรรค์และสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการฝึกทักษะผ่านกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) นอกจากนี้ยังสามารถเป็นสถานที่ให้นักวิชาการ และวิทยากรได้มาใช้สถานที่เพื่อพบปะผู้คนในเมืองเก่าสงขลาอย่างสะดวกสบายเพื่อฝึกฝนทักษะทางธุรกิจและด้านต่าง ๆ (Workshop) เพื่อนำความคิดใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการสร้างงานและตัวเองภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนเพื่อนบ้าน

๔. ด้านการพัฒนาสังคมชุมชน: การมีศูนย์นวัตกรรมในเมืองเก่าสงขลา สามารถสร้างกิจกรรมและเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรและผู้คนที่มีความสนใจในนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะพื้นที่สร้างกลุ่มชุมชนตามโครงการต่าง ๆ และเป็นพื้นที่ส่งเสริมความเป็นผู้นำชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม นักการตลาด ที่จะถูกบ่มเพาะจนมีความสามารถในการเป็นผู้นำในการพัฒนาเมืองเก่าสงขลา เพราะชุมชนมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการเป็นศูนย์กลางกิจกรรมความร่วมมือในการเรียนรู้เรื่องเมืองเก่าสงขลา สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ตั้งที่ยกตัวอย่างมา คือสิ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์ และขับเคลื่อนการเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืนในเมืองเก่าสงขลา

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการขอเช่าที่ดินธรณีสงฆ์ บ้านรัตนพฤษ์ ซอว์ เพื่อมหาวิทยาลัยฯ จักได้นำผลการพิจารณาไปจัดทำเอกสารประกอบการขอรับทราบอัตราค่าเช่าจากสำนักพระพุทธศาสนาต่อไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๖) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย” ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเช่าอสังหาริมทรัพย์จากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบในหลักการขอเช่าที่ดินธรณีสงฆ์ บ้านรัตนพฤษ์ ซอว์ ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๗.๖ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ความเป็นมา

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามคำสั่งที่ ๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น เนื่องจากผู้ช่วยเลขานุการ ได้ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้ง นางทิพย์เกสร สืบประดิษฐ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ แทนรายเดิมที่ได้ลาออกจากราชการ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางทิพย์เกสร สืบประดิษฐ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” ประกอบกับข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติแต่งตั้ง นางทิพย์เกสร สืบประดิษฐ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง **ตั้งเสนอ และรับรองมติที่ประชุม**

๗.๗ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน สำนัก ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๕

ความเป็นมา

ตามมาตรา ๑๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย นั้น

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗

ในการนี้ เพื่อทำหน้าที่กำกับ ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน สำนัก ตามองค์ประกอบ ข้อ ๔ ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม

๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดให้ “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก หรือเรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการประเมิน” ประกอบด้วย

๔.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ

๔.๒ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีใช้กรรมการตามข้อ ๔.๑ จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ

๔.๓ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร (รองอธิการบดี) จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ

๔.๔ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร (คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย) จำนวน ๑ คน

เป็นกรรมการ

๔.๕ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะเลขานุการฯ ตามคำแนะนำของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำเอกสารที่ใช้ในการประเมิน รวบรวมและประมวลเอกสารประกอบการประเมิน และสำรวจข้อมูลตามที่ระบุไว้ในวิธีการประเมิน พร้อมประมวลผล”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการชุดที่ ๑ ทำหน้าที่ประเมินหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานการเรียนการสอน วิทยาเขตตรัง ประกอบด้วย

๑. รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ธรรมรัตน์วาลิก	ประธานกรรมการ	} กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. นายพนัญญ์ หุตะเจริญ	กรรมการ	
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร	กรรมการ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี
๔. นายภาณุมาศ สุยบางดำ	กรรมการ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณบดี
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ สุจเสน	กรรมการ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๖. นางอุษา ศรีเจริญ	เลขานุการ	
๗. นางนัตตาพร ชัยพล	ผู้ช่วยเลขานุการ	

คณะกรรมการชุดที่ ๒ ทำหน้าที่ประเมินหน่วยงานการเรียนการสอน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย

๑. นายชุมพล เทียงธรรม	ประธานกรรมการ	} กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. ศาสตราจารย์สำเร็จ จักรใจ	กรรมการ	
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน	กรรมการ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยันต์ ปัญญาวุฑโ	กรรมการ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณบดี
๕. นายประทีป ทิพย์ประชา	กรรมการ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๖. นางพิชามณูษ์ วัฒนสุข	เลขานุการ	
๗. นางสาวชฎานันท์ อุปลุก	ผู้ช่วยเลขานุการ	

คณะกรรมการชุดที่ ๓ ทำหน้าที่ประเมินหน่วยงานการเรียนการสอน พื้นที่จังหวัดสงขลา
ประกอบด้วย

๑. ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ฝนคร	ประธานกรรมการ	} กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. นายสลิล โตทับเที่ยง	กรรมการ	
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมนี	กรรมการ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากรองอธิการบดี
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ	กรรมการ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณบดี
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกิจ ผินรับ	กรรมการ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๖. นางตรุณี ลีนิน	เลขานุการ	
๗. นางสาวนิภาวรรณ นิมดวง	ผู้ช่วยเลขานุการ	

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” และข้อ ๔ ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตั้งเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๗.๘ พิจารณาอนุมัติย้ายอัตรากำลังของกรอบอัตรากำลังบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖

ความเป็นมา

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗๙-๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติอนุมัติกรอบอัตรากำลังบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๕๕๕ อัตรา โดยจำแนกเป็นสายวิชาการ จำนวน ๙๐๔ อัตรา และสายสนับสนุน จำนวน ๖๕๑ อัตรา นั้น

ทั้งนี้ ตามกรอบอัตรากำลังบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีกรอบอัตรากำลังบุคลากรแบ่งเป็นสายวิชาการ ๓๔ อัตรา สายสนับสนุน ๔๔ อัตรา เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ ประกอบกับแผนการขยายจำนวนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๖ คณะฯ จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนอาจารย์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบบุคลากร โดยได้รับการจัดสรรอัตรากำลังชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๘ อัตรา ทำให้คณะฯ มีจำนวนอัตรากำลังบุคลากร (สายวิชาการ) เกินกว่ากรอบอัตรากำลังที่มีอยู่สำหรับบรรจุอัตราที่ได้รับจัดสรรใหม่

ในการนี้ เพื่อให้ไม่ให้เกิดกรอบบัตรกำลังบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ ที่ได้อนุมัติไว้แล้ว มหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุมัติย้ายอัตรากำลังสายวิชาการ ของ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน ๘ อัตรา ให้กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งไม่เกิดกรอบบัตรกำลังในภาพรวมของ มหาวิทยาลัยฯ (คณะเกษตรศาสตร์ มีกรอบบัตรกำลังสายวิชาการ จำนวน ๖๘ อัตรา มีคนครอง ๔๙ อัตรา)

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติย้ายอัตรากำลังของกรอบบัตรกำลังบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ ดังเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งบัญญัติว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยกำหนดกรอบของตำแหน่ง อันดับเงินเดือนของตำแหน่งและจำนวนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั้น รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การกำหนดตามวรรคหนึ่งให้กำหนดคราวละสี่ปี โดยต้องคำนึงถึงควมมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ำซ้อน ความประหยัด และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติย้ายอัตรากำลังของกรอบบัตรกำลังบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๗.๙ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นายวิกิจ ผินรับ

ความเป็นมา

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒๗-๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้เห็นชอบผลการประเมินผลการทางวิชาการตามมติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และอนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง นายวิกิจ ผินรับ จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง ไม่ก่อนวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

เนื่องจาก กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบวันที่รับเรื่องของนายวิกิจ ผินรับ คลาดเคลื่อน กล่าวคือ กองบริหารงานบุคคลได้รับเรื่องการยื่นขอ กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ นายวิกิจ ผินรับ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามหนังสือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ที่ อว ๐๖๕๕.๐๗/๙๐๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังนั้น การแต่งตั้งนายวิกิจ ผินรับ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง ไม่ก่อนวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงวันที่กำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รายนายวิกิจ ผินรับ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงวันที่อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รายนายวิกิจ ผินรับ จาก ไม่ก่อนวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ เป็น ไม่ก่อนวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มอบหมาย” และ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบเปลี่ยนแปลงวันที่อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รายนายวิกิจ ผินรับ จาก ไม่ก่อนวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ เป็น ไม่ก่อนวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๗.๑๐ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการความเป็นมา

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ แล้วเห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผลงานทางวิชาการมีปริมาณและคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด และไม่พบว่ามีกรณีละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จึงมีมติให้ผ่านการประเมิน เห็นสมควรให้กำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๔ ราย ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง ปัจจุบัน	ตำแหน่งที่เลื่อน/ สาขาวิชา/สังกัด	อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ไม่ก่อนวันที่
๑) นางสาวสมิหลา ศิริศรี	อาจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (งานวิจัย ๒ เรื่องคุณภาพอยู่ใน เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้งบุคคล ฯ พ.ศ. ๒๕๖๑)	๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำ ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครบถ้วนสมบูรณ์
๒) นายกฤษฎา คงพูน	อาจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาครุศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี (งานวิจัย ๓ เรื่องคุณภาพอยู่ใน เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้งบุคคล ฯ พ.ศ. ๒๕๖๑)	๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำ ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครบถ้วนสมบูรณ์
๓) นายพิชิต เพ็งสุวรรณ	อาจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาครุศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี (งานวิจัย ๕ เรื่องคุณภาพอยู่ใน เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้งบุคคล ฯ พ.ศ. ๒๕๖๑)	๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำ ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครบถ้วนสมบูรณ์

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง ปัจจุบัน	ตำแหน่งที่เลื่อน/ สาขาวิชา/สังกัด	อนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ไม่ก่อนวันที่
๔) นางสาวนภัทชนก ขวัญสง่า	อาจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานฤมิตรศิลป์ อนุสาขาวิชาแพชชั่นและสิ่งทอ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (งานวิจัย ๒ เรื่องคุณภาพอยู่ใน เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้งบุคคล ฯ พ.ศ. ๒๕๖๑)	๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำ ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครบถ้วนสมบูรณ์

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี้

๑. ให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๒. หากเห็นชอบตามข้อ ๑ โปรดพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

๒.๑ นางสาวสมิหลา ศิริศรี จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ไม่ก่อนวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

๒.๒ นายกฤษฏา คงพูน จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาครุศาสตร์ ไม่ก่อนวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

๒.๓ นายพิชิต เพ็งสุวรรณ จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาครุศาสตร์ ไม่ก่อนวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

๒.๔ นางสาวนภัทชนก ขวัญสง่า จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานฤมิตรศิลป์ อนุสาขาวิชาแพชชั่นและสิ่งทอ ไม่ก่อนวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มอบหมาย” และ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑. เห็นชอบตั้งเสนอ ตามข้อ ๑
๒. อนุมัติตั้งเสนอ ตามข้อ ๒
๓. รับรองมติที่ประชุม

๗.๑๑ ลับ

๗.๑๒ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ความเป็นมา

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒๖-๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ ๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาก่อนกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๖ และหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด แล้วเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ที่มีคำสั่งแต่งตั้ง แต่เนื่องจากกระบวนการสรรหาที่มีขั้นตอนรายละเอียดที่มาก ทั้งต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ เพื่อให้ได้ผู้เหมาะสมที่สุด ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ที่มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการสรรหาอธิการบดีต่อนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดกำหนดการสรรหา ดังต่อไปนี้

- ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
- ๑๙ - ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๖ (เว้นวันหยุดราชการ) รับสมัคร หรือเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
- ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ ตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ

- ๓ ก.ค. ๒๕๖๖ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
- ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๖ (๑) ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ แลกงนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการสรรหาและประชาคมของมหาวิทยาลัย
- (๒) คณะกรรมการสรรหา พิจารณากลับกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
- (๓) แจ้งผลการพิจารณากลับกรอง และแจ้งกำหนดการ แลกงนโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อผู้ได้รับการคัดเลือก

และจากการรับสมัคร หรือเสนอชื่อ และการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจำนวน ๑ ราย ได้แก่ ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธีรสร

โดยคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ ได้กำหนดให้ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มาแลกเปลี่ยนนโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และประชาคมของมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องสมิลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หรือผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings นอกจากนี้ เพื่อให้ประชาคมได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงในแต่ละพื้นที่ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดเตรียมห้องประชุมไว้สำหรับให้ประชาคมเข้าร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนฯ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ในแต่ละพื้นที่ ดังต่อไปนี้

๑. วิทยาเขตตรัง ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง ชั้น ๒ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
 ๒. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) ณ ห้องประชุม IT๒๑ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ๓. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ณ ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ (ห้องสโกลบ) อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ๔. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ห้อง ๙๕๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ๕. วิทยาลัยรัตภูมิ ณ ห้องประชุมโกสน อาคารมงคลศรีวิชัย ชั้น ๒ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
- รวมทั้งสามารถเข้ารับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ ได้ดำเนินการพิจารณากลับกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี และจัดทำบัญชีรายชื่อ พร้อมประวัติ ผลงาน นโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยตามความในข้อ ๑๕ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดว่า “ในกรณีที่มีผู้สมัครหรือมีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีเพียงรายชื่อเดียว และผู้นั้นผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาตามข้อ ๑๔ แล้ว ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก และมีให้นำความในข้อ ๑๔ (๖) มาใช้บังคับ” คณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอรายงานผลการสรรหาพร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีที่ผ่านการพิจารณากลับกรอง ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ตามบัญชีรายชื่อและรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ตามความในข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ มาแถลงนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒๙-๗/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชลทัศน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยกำหนดเวลาให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ แถลงนโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เวลาไม่เกิน ๒๐ นาที และตอบข้อซักถาม เวลาไม่เกิน ๒๐ นาที

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จากบัญชีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น โดยวิธีลงคะแนนลับ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ” และข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

ผลการดำเนินการ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้พิจารณากลับกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ราย ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธีธรรส พร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อประวัติ ผลงาน นโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ ราย ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธีธรรส ได้แถลงนโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ และตอบข้อซักถาม ตามระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว นั้น

สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ราย ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธีธรรส โดยการลงคะแนนลับ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้สัตยาบันว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ มีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด จำนวน ๒๙ คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อยู่ ๒๙ คน โดยศาสตราจารย์สุวัจน์ ธีธรรส กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ โดยตำแหน่งอธิการบดี ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงเหลือผู้มีสิทธิลงคะแนน จำนวน ๒๘ คน ซึ่งก่อนการลงคะแนนลับ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ได้แสดงตนในการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ก่อน เมื่อกรรมการได้แสดงตนครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้มีการลงคะแนนลับ

จากการลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนลับ ผ่าน Polls ในระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ผลคะแนนปรากฏ ดังนี้

สมควรให้ดำรงตำแหน่ง	๒๘	คะแนน
ไม่สมควรให้ดำรงตำแหน่ง	-	คะแนน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน	-	คะแนน

ตามความในข้อ ๑๘ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดว่า ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด

จากผลการลงคะแนนลับ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ราย ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธีญรส ได้คะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด จึงเป็นผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑. เลือกศาสตราจารย์สุวัจน์ ธีญรส เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และให้นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยต่อไป

๒. รับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.



(นางดร. ลินิน)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้บันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลิน)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม